

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÁI BÌNH "Không có hời kết"

KỶ 2: HƯỚNG ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Chặng đường về đích NTM đã rất gần, thời điểm này, cùng với thực hiện các nhiệm vụ phấn đấu năm 2019 toàn tỉnh có 100% xã và thêm 2 huyện đạt chuẩn NTM, các địa phương trong tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.



Mô hình tích tụ ruộng đất trồng rau hữu cơ ở xã Thanh Tân (Kiến Xương) cho hiệu quả kinh tế cao.

Từ chủ trương...

Xác định rõ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và có ý nghĩa lớn đối với đời sống xã hội. Thái Bình đề ra phương châm dựa vào nội lực là chính đồng thời tranh thủ các nguồn lực xã hội, khơi dậy và phát huy tính tích cực, tự chủ của nhân dân nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, mức thu hưởng về đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao hơn cho người dân. Ngày 5/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết

định số 2538/QĐ-UBND về tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020. Ngày 18/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu. Theo đó, xã được công nhận NTM kiểu mẫu là xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao theo quy định và đáp ứng 4 tiêu chí về sản xuất - thu nhập - hộ nghèo; giáo dục - y tế - văn hóa; môi trường và an ninh trật tự - hành chính công. Đây

chính là tiền đề, cơ sở để các địa phương áp dụng vào thực tế. Đó cũng là mục tiêu để các xã đã đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn NTM hướng đến nhằm tiếp tục phấn đấu hoàn thiện diện mạo nông thôn. Nhưng để hiện thực hóa là cả một chặng đường dài với những bước đi, lộ trình cụ thể. Trong đó, vai trò của chính quyền các địa phương được xác định là người kiến tạo và tổ chức còn người dân là chủ thể. Ông Vũ Công Bình, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong quá trình xây dựng NTM

nâng cao, NTM kiểu mẫu, tinh chủ trọng và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là việc xử lý rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp, hướng đến nền sản xuất nông nghiệp sạch, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Tạo lập và phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao vùng nông thôn; tăng dần khả năng tiếp cận, thụ hưởng từ các thiết chế văn hóa, thể thao đã được hình thành, tạo môi trường sống văn hóa, văn minh ở nông thôn. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân an tâm sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn. Tập trung triển khai đầu tư cho các mô hình chủ lực phù hợp với điều kiện địa phương mang lại hiệu quả cao, có tính nhân rộng, đồng thời gắn với chuỗi giá trị sản xuất - tiêu thụ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

...đến hành động

Xác định việc tiếp tục xây dựng xã NTM theo hướng nâng cao, kiểu mẫu là nhiệm vụ quan trọng nhất không ngừng cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, cấp ủy, chính quyền các cấp, các địa phương trong tỉnh đã và đang vào cuộc tích cực, tập trung huy động mọi nguồn lực, thực hiện các giải pháp xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra. Thanh Tân (Kiến Xương) là một trong những địa phương phấn đấu hoàn thành xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong năm 2019.

Ông Bùi Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hướng đích xã NTM kiểu mẫu, Thanh Tân đã tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, quản lý và vận động nhân dân thực hiện công cuộc đổi mới. Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể khắc phục khó khăn, đoàn kết, quyết tâm cao để xây dựng hệ thống chính trị đạt các tiêu chí trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Sau khi rà soát, địa phương đã hoàn thành 2/4 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Hai tiêu chí chưa hoàn thành là không còn hộ nghèo và phải có 2 HTX hoạt động có hiệu quả theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Để đạt được 2 tiêu chí trên, chúng tôi đang tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể. Về tiêu chí hộ nghèo, địa phương đã tiến hành rà soát, đánh giá, đưa ra khỏi hộ nghèo đối với những trường hợp là hộ neo người, sống cô đơn còn trong độ tuổi lao động, không ốm đau bệnh tật; hộ người cao tuổi có con thu nhập ổn định, yêu cầu con cái phải có trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng bố mẹ theo Luật Hôn nhân và gia đình... Về tiêu chí có 2 HTX hoạt động hiệu quả, đã giao Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trên cơ sở tổ hợp nghề sản xuất hàng may tre đan xuất khẩu đã có từ lâu tại địa phương sẽ tổ chức đại hội thành lập HTX chức sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.

trường xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, người dân các địa phương chung sức, đồng lòng tích cực cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện các nhiệm vụ. Bà Nguyễn Thị Thịnh, thôn An Hạ, xã Nam Hải (Tiền Hải) chia sẻ: Chúng tôi rất phấn khởi khi địa phương về đích NTM cuối năm 2018. Đây là động lực lớn để người dân tiếp tục thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, góp phần nâng cao các tiêu chí đã đạt, từng bước hướng tới NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Ông Đỗ Minh Sơn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Sau khi về đích NTM, Nam Hải tiếp tục rà soát lại các tiêu chí, thực hiện các giải pháp nâng cao các tiêu chí đã đạt, trong đó chú trọng thực hiện nhóm tiêu chí tổ chức sản xuất, thu nhập, hộ nghèo. Người dân đã phát huy thế mạnh của địa phương, duy trì và phát triển làng nghề dệt chiếu coi truyền thống để nâng cao thu nhập. Đến nay, toàn xã có hơn 200 hộ dệt chiếu coi; tổng thu nhập từ sản xuất chiếu coi hàng năm đạt gần 9 tỷ đồng. Bên cạnh đó nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản cũng phát triển ổn định. Năm 2018, giá trị sản xuất thủy sản ước đạt gần 10 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên 92%; thu nhập bình quân đầu người hơn 41 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,6%.

Ông Đặng Ngọc Đánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương



Thực hiện chủ trương của tỉnh về xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020, huyện chỉ đạo các địa phương đăng ký xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tích cực thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó, tập trung tổ chức rà soát, đánh giá các tiêu chí theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; xác định nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kế hoạch cụ thể, lộ trình thực hiện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để hoàn thành các tiêu chí; phát động phong trào, huy động các nguồn lực chung tay xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Minh Thắng, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quỳnh Phụ



Để đạt mục tiêu về đích huyện NTM trong năm 2019, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Quỳnh Phụ là từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ khá, giàu, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn. Vì vậy, các chính sách giảm nghèo của nhà nước đã được triển khai đồng bộ, bước đầu đạt những kết quả nhất định. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm, năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 6,11%, đến năm 2018 giảm còn 4,13%, phấn đấu đến năm 2020 giảm còn dưới 3%.

Ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Quỳnh (Thái Thụy)



Để phát huy, nâng cao các tiêu chí NTM đã đạt, hướng tới xây dựng NTM nâng cao, Hội Nông dân xã đã phát động cán bộ, hội viên tiếp tục mở rộng ngành nghề sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập, tạo nguồn lực cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

(còn nữa)
NHÓM PHÓNG VIÊN

- Năm 2019, Thái Bình phấn đấu:
 - 100% xã về đích NTM;
 - Thêm 2 huyện đạt chuẩn huyện NTM;
- Mục tiêu đến năm 2020:
 - 100% huyện đạt chuẩn huyện NTM;
 - Trên 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao;
 - Ít nhất 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

VŨ THƯ Giảm diện tích dưa lê vụ hè

Lợi thế thời gian canh tác ngắn, hiệu quả kinh tế cao, nhiều năm qua, nông dân Vũ Thư trồng hàng trăm héc-ta dưa lê hè, đặc biệt là dưa lê trồng tăng vụ trên đất sau thu hoạch lúa xuân sớm. Tuy nhiên, với nhiều khó khăn, diện tích dưa lê vụ hè của huyện năm nay giảm rõ rệt.

miễn phí nhưng vận động mãi cũng không ai muốn nên ruộng vẫn để gốc rạ. Ông Nguyễn Văn Kiếm, Giám đốc HTXNN xã Song An cho biết: Dưa lê được coi là cây truyền thống ở đồng đất Song An từ hơn 20 năm qua. Khoảng 10 năm về trước, mỗi vụ hè, cả xã có từ 150 - 170ha dưa lê. Với ưu điểm là thời gian trồng ngắn, quay vòng nhanh, lại cho hiệu quả kinh tế cao gấp 2 - 3 lần cây lúa nên trước kia, cây dưa lê được nông dân địa phương rất ưa chuộng. Thậm chí, rất nhiều hộ coi trọng vụ dưa lê hè xen canh tăng vụ hơn cả vụ lúa chính. Trước kia, ở vụ dưa lê hè, trung bình mỗi hộ trồng từ 3 - 5 sào, nhiều hộ trồng 1 - 2 mẫu dưa lê, nông dân nhanh chóng có thu nhập 5 - 10 triệu đồng, thậm chí hàng chục triệu đồng trong vòng 2 tháng từ cây dưa lê hè. Tuy nhiên, đó là chuyện trước kia. Mấy năm gần

đây, hầu hết lao động đã tham gia trong các công ty, xí nghiệp, kiến sản xuất nông nghiệp nói chung và trồng cây dưa lê vụ hè nói riêng chiếm hết ruộng lao động, tác động rõ rệt làm giảm diện tích gieo trồng cây dưa lê hè qua mỗi vụ sản xuất. Hiệu quả kinh tế giảm, cộng với ít lao động nên diện tích dưa lê hè của xã mấy năm nay chỉ khoảng vài chục héc-ta. Đặc biệt, vụ hè năm nay, với diện tích dưa đã trồng, nông dân đang đối mặt với tình trạng cây dưa lê đầu vụ đã nhiễm bệnh đạo ôn, cộng với thời tiết thay đổi thất thường, có gió mùa đông bắc đầu tháng 5, khiến tỷ lệ cây dưa chết cao, ảnh hưởng tâm lý nông dân.

hiện đang cho thu hoạch, tuy nhiên tình trạng cây dưa chết bệnh, héo cành lá nên năng suất thấp, ảnh hưởng đến tâm lý nông dân khi quyết định trồng dưa trên đất lúa. Thêm vào đó, vụ xuân năm nay, do thời tiết, lúa vẫn cho thu hoạch khá muộn so với thời điểm mọi năm, ảnh hưởng đến thời vụ trồng dưa lê hè nên chỉ có ít hộ trồng nhỏ lẻ, rải rác khoảng vài héc-ta. Địa bàn huyện Vũ Thư, ngoài dưa lê hè trồng trên đất chuyên màu thì diện tích dưa lê hè xen canh tăng vụ trồng trên đất trung ở Song An và Trung An. Năm nay, cả hai địa phương này đều giảm diện tích dưa lê hè trồng trên đất lúa. Với phương thức luân canh truyền thống: lúa xuân - dưa lê hè - lúa mùa - cây vụ đông, trước kia, hệ số sử dụng đất ở các địa phương này đạt 4 vụ/năm, nông dân có thu nhập bình quân 300 triệu đồng/ha/năm. Tuy nhiên, với tình trạng bỏ trống ruộng, không trồng dưa lê vụ hè và cây màu vụ đông, ước tính, thu nhập của nông dân hiện nay chỉ còn khoảng 30 - 50% so với trước.

Xã Song An được coi là "vựa" dưa lê hè của tỉnh. Những năm trước đây, vào thời điểm sau khi thu hoạch lúa xuân sớm, cánh đồng liên kế của các thôn Gián Nghị, Tân An, Kiều Thân trải rộng, bạt ngàn một màu xanh của dưa lê. Thế nhưng, vụ hè năm nay, cả cánh đồng rộng chỉ có lác đác vài ruộng dưa lê. Bà Khiếu Thị Khắc, thôn Gián Nghị chia sẻ: Những năm trước, gia đình tôi thường trồng từ 5 - 7 sào dưa trên diện tích thu hoạch lúa xuân sớm. Nhưng năm nay tôi chỉ trồng gần 2 sào, lý do là mấy năm nay, cây dưa lê hay bị nhiễm bệnh, cho năng suất thấp. Năm ngoái, gia đình tôi chỉ thu về khoảng 1 triệu đồng/sào dưa, vụ này mới đặt bầu được khoảng 1 tuần, bà Khắc không hiểu cây nhiễm bệnh gì, cây cứ dần chết héo, bà phải trồng bổ sung rất nhiều lượt, đồng thời rắc vôi bột khử trùng ruộng dưa... Tương tự gia đình bà Khắc, gia đình ông Đỗ Văn Kỳ, thôn Tân An cũng bị tình trạng cây dưa chết héo không rõ nguyên nhân. Ông Kỳ cho biết, thửa ruộng 3 sào cánh đồng màu mỡ, đất tơi xốp của gia đình ông trước kia là đất quý để trồng dưa lê nhưng năm nay ông chỉ trồng 1/3 ruộng, còn lại 2/3 thửa ruộng, tiếc đất tốt ông "mời gọi", cho bà con làng xóm mượn đất trồng dưa



Nông dân rắc vôi bột, khử trùng, chống nấm bệnh gây hại cây dưa lê.

VỚI MỤC TIÊU "KINH DOANH AN TOÀN, ĐẦU TƯ ĐỒNG VỐN CÓ HIỆU QUẢ", QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THANH NÊ (KIẾN XƯƠNG) LUÔN BẮM SÁT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG, CHỦ ĐỘNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG PHÙ HỢP NHẪM TỚI CÁC GIẢI PHÁP VỀ TÍN DỤNG, GÓP PHẦN TÍCH CỰC THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÓA ĐÓI GIÀM NGHÈO, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT, TÌNH THẦN CHO NHÂN DÂN.

Phát huy lợi thế am hiểu địa bàn, nắm rõ tình hình tài chính, năng lực của từng gia đình nên ngay từ khi thành lập Quỹ TDND Thanh Nê luôn quan tâm tới công tác chăm sóc phục vụ khách hàng, thành viên. Cán bộ tín dụng chủ động tiếp cận các hộ dân, lắng nghe những mong muốn và nhu cầu của người vay vốn, tự vấn thủ tục pháp lý và những điều cần thiết để phát huy hiệu quả đồng vốn. Ông Trần Xuân Dũng, cán bộ tín dụng Phòng giao dịch xã An Bối cho biết: Là đơn vị trực thuộc Quỹ TDND Thanh Nê đi vào hoạt động từ năm 2005, bằng những giải pháp tổng thể, Phòng giao dịch đã có sự tăng trưởng ổn định và bền vững về cả quy mô nguồn vốn lẫn dư nợ cho vay. Từ gần 100 thành viên lúc đầu mới thành lập, đến nay, Phòng giao dịch đã có gần 500 thành viên. Tính đến tháng 4/2019, tổng nguồn vốn đạt trên 46 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt trên 20 tỷ đồng. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, Phòng giao dịch luôn bám sát nghị quyết đại hội thành viên, đặt chất lượng tín dụng lên hàng đầu, trở thành địa chỉ tin cậy của thành viên và nhân dân, cung ứng nguồn vốn cho thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh kịp thời, hiệu quả. Vì thế, từ những món nợ thấp nhất là 15 triệu đồng đến món nợ cao nhất là 1,3 tỷ đồng, Phòng giao dịch đều sẵn sàng đáp ứng. Anh Nguyễn



Nguồn vốn vay từ Quỹ TDND Thanh Nê giúp Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Nguyễn Ngọc mở rộng quy mô sản xuất.

Ngọc Quý, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Nguyễn Ngọc, xã An Bối cho biết: Đi lên từ một cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ chuyên về đồ gỗ thiếu vốn, đất đai thì đến nay tôi đã có tất cả. Đó là nhờ có Phòng giao dịch xã An Bối đã luôn đồng hành, sát cánh cùng tôi trong suốt quá trình phát triển. Làm ăn càng lớn thì càng cần nhiều vốn hơn, nhất là việc đầu tư nhà xưởng, máy móc, thiết bị. Do đó từ chỗ chỉ vay 30 triệu đồng đến nay tôi đã vay tới 1,2 tỷ đồng. Nhờ có đồng vốn đó mà năm 2015 tôi đã phát triển thành lập doanh nghiệp đạt doanh số hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho gần 10 lao động với thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ TDND Thanh Nê cho biết: Thành lập từ năm 1996 với 364 thành viên, đến nay Quỹ đã phát triển lên 4.649 thành viên và mở rộng địa bàn hoạt động (gồm thị trấn Thanh

Nê và các xã Quang Trung, Nam Bình, An Bối). Trong quá trình hoạt động, Quỹ luôn tận dụng thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế có những diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của lạm phát và biến động lãi suất, cùng với sự cạnh tranh quyết liệt của các tổ chức tín dụng nhưng Quỹ vẫn hoạt động ổn định, tăng trưởng bền vững. Đặc biệt, trong công tác huy động vốn, tiến bộ hàng năm từ dân cư chiếm 90% tổng nguồn vốn. Đây là một khối lượng tiền lớn, Quỹ dựa từ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và nâng cao đời sống cho nhân dân. Quỹ đã làm tốt vai trò cung ứng vốn để thực hiện mục tiêu tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển gia trại, trang trại giúp cho nhiều thành viên thoát nghèo vươn lên làm giàu. Với phương châm phát huy nội lực huy động vốn tại chỗ, Quỹ luôn làm tốt công tác tuyên truyền tiếp thị để huy động vốn, do vậy nhiều năm qua luôn là đơn vị có tổng nguồn vốn